



ที่ มท ๐๒๐๒.๔/ว ๕๘๒๕

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  
ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการสำนักงานปลัด  
กระทรวงมหาดไทยฯ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
บริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง เลื่อนการพิจารณาคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
บริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศที่อ้างถึง ๑ ประกาศคุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้เข้ารับการพิจารณา  
คัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานบริหารงานปกครอง  
และสายงานตรวจราชการกระทรวง โดยกำหนดให้จังหวัดจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงกลุ่มงานสรรหาและ  
ประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  
เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศที่อ้างถึง ๒ เลื่อนการพิจารณาคัดเลือกฯ ออกไปก่อน  
และได้มีประกาศที่อ้างถึง ๓ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมของตำแหน่งที่ประกาศคัดเลือกถึงกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเตรียมเข้ารับ  
การประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน  
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงาน  
บริหารงานปกครอง และสายงานตรวจราชการกระทรวง ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดสามารถ  
สืบค้นได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.personnel.moi.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบประกาศดังกล่าวโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองการเจ้าหน้าที่  
กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล  
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓, (มท) ๕๐๖๙๗